



วริน มโนรมณ์. (2557, มกราคม-มีนาคม) “การก้าวไปสู่ความฝัน...ของเด็กในอาเซียน”
วารสารแรงงาน. 12(2) : หน้า 16-17.

อาเซียนรอบทิศ
Turn the world to ASEAN

เรื่อง : วริน มโนรมณ์

การก้าวไปสู่ความฝัน... ของเด็กในอาเซียน

บนทางเดินแห่งความฝันนี้ อาจไม่มีพรหมแดงปูทาง... 'ความฝัน' กับเรื่องราวของชีวิตคนเรานั้นมักจะผูกโยงกันเสมอ ในวัยเด็กเรามักจะได้รับคำถามยอดฮิตจากผู้ใหญ่ช่างถามว่า 'โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรจ๊ะ?' เด็กน้อยบางคนโชคดีก็มีโอกาสค้นพบความต้องการของตัวเองตั้งแต่ยังเด็กก็สามารถตอบคำถามได้อย่างไม่เก้อเขิน แต่สำหรับหนูน้อยบางคนก็ไม่อาจตอบคำถามนี้ได้จนกว่าจะได้คำตอบในตอนโต... ผู้ใหญ่มักจะสอนให้เด็กๆ มีความฝันเพื่อที่จะได้ฝึกให้มีจินตนาการและที่สำคัญคือมีจุดเริ่มต้นไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะไปในอนาคต ดังนั้น คำตอบที่มักจะได้จากเด็กๆ ส่วนใหญ่แล้วก็จะจะเป็นอาชีพที่พวกเขาเหล่านั้นอยากจะเป็น

แต่คำตอบของเจ้าหนูในยุคปัจจุบันเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นกว่าคำตอบของพวกเราครั้งที่ยังเป็นเด็กเมื่อในอดีต นั่นก็เพราะหากมองไปถึงอนาคตของเด็กเหล่านี้เขาจะต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเข้าสู่ตลาดการทำงานที่จะทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในยุคของการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งเด็กๆ อาเซียนจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ทันกับกระแส เรียกว่าแทบจะทุกๆ วันเลยก็ว่าได้

แล้วในวันนี้เด็กในยุควอาเซียนเขาฝันที่จะเป็นอะไร? จากผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยประจำปี 2556 อาชีพที่นอนมาในปีนี้...ยังคงเป็นความฝันของใครหลายคนในวัยเยาว์



นั่นก็คือ อาชีพยอดฮิตทุกยุคทุกสมัยอย่าง 'คุณหมอ', 'นักวิศวกร', 'ตำรวจ', 'นักธุรกิจ' และ 'คุณครู' ตามลำดับ จากผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพที่เด็กอยากเป็นนั้นต้องปฏิบัติงานในสถานะที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม แสดงออก



วรินทร์ มโนรมณ์. (2557, มกราคม-มีนาคม) “การก้าวไปสู่ความฝัน...ของเด็กในอาเซียน”
วารสารแรงงาน. 12(2) : หน้า 16-17.



โดยอาเซียนได้มีข้อตกลงถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี และการจัดทำคุณสมบัติด้านวิชาชีพ (MRA) อันเป็นที่สอดคล้องอย่างลงตัวว่าวิชาชีพแพทย์ วิศวกร ที่อยู่ใน 2 อันดับจากผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กต่างถูกบรรจุเรียบร้อยแล้วถึงการแลกเปลี่ยนกันทางด้านวิชาชีพ นั่นก็หมายความว่าเด็กๆ มีโอกาสที่จะไปเป็นคุณหมอ รักษาโรค และนักวิศวกรสร้างตึก สร้างถนนหนทาง

ให้เห็นถึงการมีจิตใจโอบอ้อมอารีของเด็กๆ ที่ต้องการอยากจะช่วยเหลือผู้อื่น และมีส่วนร่วมสำคัญในพัฒนาประเทศ และที่น่ายกย่องไปกว่านั้น ร้อยละ 94 ของเด็กๆ ยังบอกว่า ‘การใช้เวลาร่วมกับครอบครัวสำคัญมากกว่าการหาเงินให้ได้มาก’ ซึ่งครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ หากเด็กในวันนี้ได้ให้ความสำคัญกับ ‘ครอบครัว’ ของตนเองมากกว่า บังจายภายนอกอย่าง ‘เงิน’ แล้ว ปัญหาทางสังคมของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว การขาดความรักความสามัคคี ฯลฯ จากนี้ไปสู่นาคตก็คงจะถูกแก้ปัญหาได้อย่างตรงต้นตอรากลึก และได้ถูกทาง

อย่างไรก็ดี เด็กไทยจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวในประเทศไทยไม่ได้ ผลสำรวจดังกล่าวยังได้มองไปถึงความรู้สึกนึกคิดของเด็กที่อยู่ในประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ด้วย จากการสอบถามเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกาด้วยคำถามในลักษณะเดียวกันพบว่า อาชีพแรกที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นก็คือ ‘คุณหมอ’ เช่นเดียวกับเด็กไทยนั่นเอง สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้จะอยู่คนละประเทศ การเลี้ยงดูที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน แต่จิตใจของเด็กเหล่านี้ก็ต่างมีความต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน รักษา ผู้คนที่เจ็บคนไข้ได้ป่วย รวมถึงอยากจะทำอาชีพสุขภาพสมาชิกของคนในครอบครัวให้แข็งแรง และนับว่าเป็นการเหมาะสมจะพอดีถึงการเตรียมการรองรับอาชีพในฝันของเด็กๆ ในอนาคต

ได้ไกลถึงประเทศในอาเซียน แต่ในอนาคตเชื่อว่าการพูดคุยเรื่อง MRA คงจะไม่หยุดอยู่แค่ 7 วิชาชีพกับอีก 32 สาขา การท่องเที่ยวอย่างในปัจจุบันนี้แน่นอน อนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่คงได้มีโอกาส ‘ช้อปปิงอาชีพในอาเซียน’ ได้ตรงกับความฝันของเขาอย่างแน่นอน

เมื่อพูดถึงเรื่องความฝันของเด็กผ่านไป ‘แล้วใครล่ะที่จะดูแลความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง?’ อนาคตของเด็กในอาเซียน... ในวันที่บ้านหลังนี้จะกลายเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนอนาคตของเขาก็จะต้องอยู่ในมือของผู้ใหญ่อย่างพวกเราที่จะต้องดูแลช่วยกัน ‘ปั้นความฝัน’ ของเขาให้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้สู่วันที่พวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ พร้อมทั้งจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ

สุดท้ายนี้การเตรียมการเพื่อให้เด็กๆ ของประเทศไทยได้มีความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างเป็นต่อ พวกเราก็จะ ‘ต้องไม่ลืม’ สิทธิของเด็กที่ยังต้องโอกาสทางการศึกษา ทางสังคม และเด็กชายขอบที่อาจจะเข้าไม่ถึงโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพราะอย่างไรก็ตามเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ได้รับการบ่มเพาะที่ดีก็ย่อมจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยและอาเซียนได้เช่นกัน

*ที่มา: ADECCO GROUP THAILAND

